

XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ

01. Thê Thục – Nguyễn Hải. Về thanh tra Dự án xây dựng chợ Phố Hiến, thành phố Hưng Yên: Bao giờ mới có kết luận?//Người cao tuổi. - 2019. - Ngày 08 tháng 3. - Tr.12

Trước đó, Báo Người cao tuổi đã phản ánh về những dấu hiệu sai phạm trong công tác thu hồi đất, bồi thường và các sai phạm liên quan khác tại Dự án xây dựng chợ Phố Hiến. Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc thanh tra toàn diện Dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hoàng Phát. Tuy nhiên, đến nay đã gần 9 tháng trôi qua, Đoàn Thanh tra liên ngành vẫn chưa công bố kết luận khiến người dân vô cùng bức xúc. Báo Người cao tuổi đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Đoàn Thanh tra liên ngành sớm công bố kết luận và xử lý nghiêm các cán bộ trong Đoàn Thanh tra không thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

ĐC.2

02. TG. Hàng loạt công ty tại Hưng Yên bị phạt trong lĩnh vực môi trường//Khoa học và đời sống. - 2019. - Ngày 04 tháng 3. - Tr.14

Từ nửa cuối năm 2018 đến nay UBND tỉnh Hưng Yên đã xử phạt hành chính 3 công ty tại các khu công nghiệp vì vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Quốc tế (huyện Yên Mỹ) bị phạt 108 triệu đồng; Công ty TNHH giặt thời trang Quốc tế (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) 223 triệu đồng; Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi miền Bắc (xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) 160 triệu đồng.

ĐC.226

KINH TẾ

03. LC. Dịch có chiều hướng lan rộng tại Hưng Yên//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 06 tháng 3. - Tr.3

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan, ảnh hưởng đến một số tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Hưng Yên. Dự báo trong thời gian tới, bệnh dịch tả lợn châu Phi còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, khó lường, có chiều hướng tiếp tục lây lan cao, ảnh hưởng đến môi trường, lợi thế cạnh tranh và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân, các cơ sở chăn nuôi. Tính đến ngày 05/3/2019, toàn xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ có 43 hộ có lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, tổng đàn lợn tại Yên Hòa bị tiêu hủy là 1.772 con, tổng trọng lượng 154,4 tấn. Điểm dịch đầu tiên của tỉnh Hưng Yên

tại xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) đã cơ bản được khống chế với số lượng 1 hộ bị dịch và không lây lan ra nhiều hộ xung quanh.

ĐC.426.2

04. Nguyễn Hải Tiên. Nuôi lợn an toàn giữa tâm dịch//Nông nghiệp Việt Nam. - 2019. - Ngày 05 tháng 3. - Tr.10

Nhờ luôn chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh từ xa, trang trại nuôi gần 200 lợn nái và 500 lợn thịt của anh Vũ Xuân Tính (thôn Đồng Trung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm) vẫn có lãi dù nằm trong vùng dịch. Theo anh Tính, để giữ được đàn lợn an toàn trước các loại dịch bệnh, gia đình đã thường xuyên “cắm trại” 100%, tuyệt đối không cho người lạ ra vào trang trại. Các phương tiện vận chuyển vật nuôi và thức ăn chăn nuôi, đều phải phun xịt tẩy trùng kỹ lưỡng trước khi bốc xếp hàng hóa. Rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Sát trùng chuồng nuôi ngày 2 lần bằng formol hoặc nước vôi. Trại lợn luôn được vệ sinh khô ráo và thông thoáng. Phun diệt ruồi, muỗi định kỳ. Cho lợn ăn đầy đủ dưỡng chất và chỉ cho lợn ăn sau khi chuồng trại đã đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên kiểm tra không để lợn ăn phải các loại cám ẩm mốc...Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nói trên, anh Tính đã luôn bảo toàn được đàn lợn trước các loại dịch bệnh và chăn nuôi có lãi. Năm 2018, anh Tính cung ứng ra thị trường được 100 tấn lợn thịt hơi thương phẩm, gần 5.000 con lợn giống, trừ mọi chi phí đầu tư còn lãi trên 300 triệu đồng, giúp cho 4 lao động tại chỗ có việc làm thường xuyên với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

ĐC.426.2

05. PV và TTXVN. Hưng Yên thúc đẩy ngành dệt may//Nhân dân. - 2019. - Ngày 04 tháng 3. - Tr.1,5

Năm 2019, ngành dệt may tỉnh Hưng Yên phấn đấu đạt sản lượng 250 triệu sản phẩm may mặc các loại. Để đạt mục tiêu, các doanh nghiệp dệt may trong tỉnh có nhiều giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ phát triển ngành dệt may, có chính sách thu hút các nhà đầu tư tham gia vào những công đoạn dệt, nhuộm, hoàn tất sản phẩm, sản xuất phụ liệu dệt may; chỉ đạo thành lập và đưa Khu công nghiệp Dệt may Phố Nôi đi vào hoạt động...Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 56 doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, may mặc. Các doanh nghiệp giảm may gia công, chuyển mạnh sang phương thức sản xuất mua nguyên liệu, bán sản phẩm; chú trọng phát triển theo chiều sâu (mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng). Các công đoạn trước đây còn yếu như thiết kế, may thời trang, phát triển kiểu dáng, mẫu mã mới, phát triển hệ thống phân phối...thì nay đã có bước tiến bộ đáng kể...

ĐC.473